

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

วาระที่

3.x

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)

(ผู้แถลง : ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแนวทางและขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณต่างชาติ และการสนับสนุนงบประมาณตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติเสนอ นั้น

ศูนย์กิจการนานาชาติ เสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)ต่างชาติ จำนวน 3 ราย ซึ่งมีหน้าที่และภาระรับผิดชอบในการสอนรายวิชาตามที่สำนักศึกษากำหนด การวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้

ที่	ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ	หน้าที่และภาระงาน	หน่วยงานต้นเรื่อง	แหล่งงบประมาณ
1	<b>ศ. นพ.วิโรจน์ ไวกานิชกิจ (อินเดีย)</b> <b>คุณสมบัติ</b> 1) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor หรือมีค่า h-index ในระดับที่กำหนด (h-index 24 มีผลงานตีพิมพ์กว่า 5,379 เรื่อง) 2) มีสถานภาพการเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพหรือองค์กรทางการศึกษา การวิจัย หรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 3) มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการ หรือสถานประกอบการที่เป็นที่ยอมรับ	สอน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ศูนย์กิจการนานาชาติ
2	<b>Prof. Bruce R. Hamaker (สหรัฐอเมริกา)</b> <b>คุณสมบัติ</b> 1) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor หรือมีค่า h-index ในระดับที่กำหนด (h-index 67 มีผลงานตีพิมพ์กว่า 15,364 เรื่อง) 2) มีรางวัลด้านการสอน การวิจัย หรือผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 3) มีสถานภาพการเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพหรือองค์กรทางการศึกษา การวิจัย หรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	- สอน 48 ชั่วโมง ต่อปี - ให้คำปรึกษากลุ่มงานวิจัยด้าน Food Carbohydrate - ให้คำปรึกษาเพื่อจัดตั้ง Journal Club ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ศูนย์กิจการนานาชาติ
3	<b>Prof. Dr. Benno Von Bormann (เยอรมัน)</b> <b>คุณสมบัติ</b> 1) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor หรือมีค่า h-index ในระดับที่กำหนด (h-index 11 มีผลงานตีพิมพ์กว่า 472 เรื่อง) 2) มีรางวัลด้านการสอน การวิจัย หรือผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 3) มีสถานภาพการเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพหรือองค์กรทางการศึกษา การวิจัย หรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	สอน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	สำนักวิชาแพทยศาสตร์

โดยมีประวัติ ผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ :